







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NIÊM CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp... Độc quyền bán cho các nhà thương...

Con rắn độc!!

Phương ngôn có câu: 'cồng rắn cắn gà nhà...'... Con rắn độc!!

THẺ NHỎ 3 TUỔI MẠNH MỀ LẠ THƯỜNG

Em nhỏ Lê-vân-Phát năm nay được ba tuổi, mập mạp mạnh mẽ lắm...

Ngày 11 tháng 5 nhuận năm Bính-Dậu thứ 8 (3 Juillet 1933)

Dụ ban bố Hoàng-Việt Tân-Định Hình-Luật

Nước phải có luật, thời xã hội mới... DỤ: Nước phải có luật, thời xã hội mới...

PHÒNG - TÍCH

ĐƠN ĐỀ ĐƠN BÀ SỨC ỨNG THƯƠNG HAY ĐÍ, KHÍ CƠM NƠI... PHÒNG - TÍCH

hành ra thêm khó. Hiện bây giờ việc học mở mang, xã hội cần phải cấp đặt theo lối mới...

Đông-pháp Tổng-thống Toàn-quyền Đại-thần

Khoản thứ nhất: Xin y Dụ chỉ của Đức Đại-nam Hoàng-đế ngày 3 Juillet 1933 ban bố thi hành tân định Hoàng-Việt hình luật tại xứ Trung kỳ...

hỏi của phong tục, và phải làm cho luật lệ trong nước hợp với chế độ xã hội...

CHƯƠNG THỨ NHẤT Những tội danh

Điều thứ 1. - Hả trái một điều khoản nào trong luật này, tức là phạm tội luật hình.

Tội danh nào mà có thể kết tội người phạm một mình thì không cần phải phạm thêm tội danh nào khác...

THUỐC CHỮA BỆNH CHÓ ĐẠI

Của cụ HỒ-QUYNH, rất hiệu nghiệm. Chai một nửa lít mỗi chai VINH-HUNG-TƯƠNG

GIẢI-HUYẾT-ĐỘC P. D. Đ. CHUYÊN TRỊ: Đau xương, Nhức gân, Tê bại, Mệt mỏi, Ghé chốc, Máy đạp. Nhà bào-chế PHẠM-ĐOÀN-ĐIỂM Tourane (Annam)

Không phân phép tiên!

Nay có một người kia khi trẻ không sâu răng, đau răng, thì gia không rung răng, thì có lẽ vì tin rằng có phép tiên...

Bán giá rẻ hơn hết các tiệm tư lỵ ở TRUNG-KỲ

Tại vì: TIỆM BOMBAY MỚI AU-BON-MARCHÉ 115 Rue Paul-Bert, Giây số 78 - HUE

AI MUỐN BÉO MẠNH, MAU KHỎI CÁC BỆNH?

AI MUỐN KHÔNG CÓ BỆNH LAO? Tôi là một nhân vật đáng Tiềm-Tửu của người Tây-Nghệ-nghiêm-lâm. Tiềm-Tửu quả là thánh-đạo, ông Ngài rất giỏi cho tôi 6 chai sữa (5 đồng 1 chai)...

Dùng sữa "LE GOSSE"

SỮA «LE GOSSE» rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933. Lỵcées, Collèges, Maternités, Ecoles, Institut de Puériculture etc... à Saigon

VIÊN BẢ MÔNG

Giáo dục Ưu-thuyết MÔNG. Sợn-giá: TIỀM-TỬU-SINH. Dịch-giá: CHAU-QUYNH SỐ 29. Vàng, như lời bác nói, cũng là chỗ khổ lắm thiệt.

ngũ đim với anh Bửu Thuyền ở đây. Khi ấy ba người đưa ra, hữu Thuyền tay xách cái đèn lồng. Thủ Phó bắt tay từ biệt. Hữu Thuyền xách đèn cùng Quốc Hoa đi tới cái trong ngoài chung quanh trường học...

lan dần trong màn mây, trái q. bóng mờ mờ trong sương, làm cho cái cảnh sắc làng kia trở ra cái vẻ phần thanh, có bay xấp xỏi, trẻ con reo hò nhảy nhót trong đường làng. trông cảnh vật gì cũng có đời mới.

trường học. Một chiếc đèn hiệu trường tối, đồng người đứng đứng đặng chào. Tiếng ca thanh thoát, giọng trẻ măng xanh, học trò nhỏ lỏ ỹ vui mừng mùa nghỉ tự do.

lở ra cảnh tượng thái bình. CHƯƠNG THỨ 10. Ngày nghỉ hè về chốn cũ hương. Thăm bạn cũ cũng bán tâm sự. Mùa tắm đàu đầ xong, lại đến mùa cấy lúa, cái nghề dài mùa hè, không khác gì cái năm con con.

nha thì xong. Nhân cháu Thanh-nhi đương ngủ, còn thừa nhịp may mới, khéo nó dậy làm rầy không may được. - Cháu Thanh-nhi ngủ sao? nhớ chiều nay có hơi mát nên cháu ngủ yên.

